

Số: 236 / UBND  
Về việc hướng dẫn thực hiện  
Chỉ thị số 03/CT-UBND  
ngày 14/3/2018.

*Nga Son, ngày 22 tháng 3 năm 2018*

Kính gửi: - UBND các xã, thị trấn;  
- Các chủ đầu tư;  
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Trong thời gian qua công tác xử lý nợ xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực đặc biệt là các công trình do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình chưa được giải ngân vốn kịp thời và đúng thời gian theo quy định do một số dự án còn chậm hoàn thiện hồ sơ, một số đơn vị xã chưa tích cực trong khai thác nguồn thu ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư của nhà nước. Để tăng cường xử lý, khắc phục những hạn chế yếu kém tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu MTTQ, trưởng các ban, ngành đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban QLDA&ĐTXD, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, luật Ngân sách nhà nước, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 và số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/5/2015, số 23/CT-UBND ngày 12/7/2016 và số 26/CT-UBND ngày 21/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hoá về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát tình hình nợ đọng XDCB do huyện quản lý, trong đó xác định rõ những chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành nhưng chưa được bố trí vốn; các dự án chuyển tiếp nhưng không được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và phối hợp đề xuất giải pháp xử lý cụ thể đối với từng chương trình, dự án; phấn đấu đến hết năm 2019, cơ bản không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan rà soát, thống kê, phân loại nợ đọng XDCB trên địa bàn theo từng nguồn vốn (vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách xã, thị trấn...) để làm cơ sở cho việc xem xét, xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý nợ đọng XDCB.

Tổng hợp tình hình và kết quả xử lý nợ đọng XDCB trên địa bàn huyện, định kỳ báo cáo UBND huyện, Sở tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương rà soát, phân loại nợ đọng XDCB của các chương trình, dự án thuộc trách nhiệm bố trí vốn của ngân sách do cấp mình quản lý, chủ động cân đối, xây dựng và có kế hoạch cụ thể để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng

XDCB, nhất là nợ đọng của các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phân đầu đến năm 2019, cấp xã cơ bản không còn nợ đọng XDCB.

Định kỳ hàng quý( cuối quý) tổng hợp tình hình và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn, gửi phòng Tài Chính - Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

4. Trong quá trình tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế - HT, UBND các xã, thị trấn, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nghiên cứu bố trí vốn cho từng chương trình, dự án theo đúng thứ tự ưu tiên, trong đó ưu tiên bố trí trả nợ vốn vay và thanh toán nợ đọng XDCB.

5. Trong quá trình tham mưu phương án sử dụng vốn sắp xếp nhiệm vụ chi, tăng thu ngân sách huyện, thu từ tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác(nếu có): Phòng Tài chính - KH chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, rà soát, ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng XDCB, đảm bảo phù hợp với từng nguồn vốn, chương trình, đề án; không bố trí vốn cho các dự án khởi công mới nếu chưa cân đối nguồn vốn.

Trong quá trình tham mưu bố trí vốn cho các chương trình, dự án xác định rõ số vốn dự kiến bố trí cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, còn lại mới bố trí vốn cho xây lắp (thực hiện dự án).

6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư trong quá trình lập, trình duyệt chủ trương đầu tư (kể cả các dự án sử dụng 100% vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thẩm định dự án đầu tư tuyệt đối không trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án khi chưa xác định rõ nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định dự án đầu tư, phải kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án theo mục tiêu, lĩnh vực, nội dung đầu tư đã được xác định trong quyết định chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn, định mức theo các quy định hiện hành của Nhà nước, trong quá trình thẩm định dự án đầu tư bắt buộc phải lấy ý kiến tham gia của phòng Tài Chính- Kế hoạch, về tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn (bao gồm cả việc điều chỉnh dự án đầu tư).

Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh dự án đầu tư công; chỉ tham mưu cho cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 46 của Luật Đầu tư công, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn; đồng thời thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án điều chỉnh tăng so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư trên cơ sở vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định. Ưu tiên bố trí số vốn trung hạn được giao để xử lý nợ đọng XDCB; hoàn thành dứt điểm các hạng mục dở dang; đồng thời, có các giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

8. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công đối với các gói thầu có đủ hồ sơ, thủ tục và được giao kế hoạch vốn.

9. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn được giao đúng mục đích, có hiệu quả; quản lý chặt chẽ vốn ứng, không cho nhà thầu ứng vốn khi chưa có mặt bằng thi công. Thường xuyên rà soát và có kế hoạch giải ngân cụ thể đối với từng dự án, gói thầu; trường hợp dự kiến khả năng không giải ngân hết kế hoạch vốn, các chủ đầu tư báo cáo về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, điều chuyển vốn cho dự án khác theo quy định. Tăng cường đôn đốc các nhà thầu nghiệm thu, lên phiếu giá khối lượng hoàn thành để thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu và hoàn ứng theo quy định.

10. Người đứng đầu các đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công có công trình, dự án sử dụng vốn sai mục đích, gây thất thoát vốn; không giải ngân hết kế hoạch vốn mà không có lý do khách quan, phải thu hồi vốn; nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng quy định; hoàn ứng hoặc tiến độ thi công chậm, làm phát sinh mới nợ đọng XDCB, phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

11. KBNN Nga Sơn chủ trì, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi từ nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước; chỉ giải ngân cho các dự án theo mục tiêu đã được xác định cụ thể trong các quyết định giao kế hoạch của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; thực hiện nghiêm việc thu hồi vốn tạm ứng theo quy định của pháp luật. Thường xuyên báo cáo tình hình giải ngân, tiến độ hoàn ứng của các dự án và đề xuất với Chủ tịch UBND huyện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc huy động các nguồn vốn đối ứng đã cam kết trong dự án thuộc trách nhiệm tham gia của địa phương để đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ và xử lý nợ đọng XDCB.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thường xuyên theo dõi, rà soát, kịp thời tham mưu cho UBND huyện xem xét, điều chỉnh kế hoạch, điều chuyển vốn của các dự án, đảm bảo hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm và ưu tiên xử lý nợ đọng XDCB.

12. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, làm cơ sở để bố trí vốn, xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; các chủ đầu tư đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước theo quy định, làm cơ sở để bố trí vốn thanh toán dứt điểm nợ đọng XDCB.

